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กลุ่ม ความเห็น 

1. กลุ่มธุรกิจต้นน  า (Vertical) 

ช่องทางที่ 1 แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม  

กลุ่ม 
Infrastructure 

  การควบรวมจะส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก  เนื่องจากมีจ านวนผู้
ให้บริการน้อยลง โดยเฉพาะตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผู้ให้บริการน้อยรายอยู่แล้ว ซึ่ง NT 
ในฐานะผู้ให้บริการก็จะได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย โดยอยากให้ กสทช. ศึกษากรณีของ 
EU Commission ในการพิจารณาและออกมาตรการเฉพาะของการควบรวมระหว่าง 
Vodafone กับ Telecom Italy’s ในปี 2020 โดย EU Commission ไม่เพียงค านึงว่าจะ
ไม่มีผู้ให้บริการรายใหญ่เกิดขึ้นในตลาด แต่ได้ค านึงถึงในกรณีที่ผู้ให้บริการรายเดิมอาจจะ
ได้รับผลกระทบและต้องออกจากตลาดด้วย เนื่องจากว่าท้ายที่สุดแล้วผลกระทบทั้งหมด
จะส่งไปถึงผู้ใช้บริการ
  ปัจจุบันมีการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น กสทช. ควรจะทบทวนกฎระเบียนที่
เกี่ยวข้องว่ายังคงสอดคล้องและส่งเสริมการแข่งขันที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในด้านของ
ดิจิทัลมากกว่าโทรคมนาคมหรือไม่

ช่องทางที่ 2 แสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ 

กลุ่ม 
Infrastructure 

  การรวมธุรกิจจะท าให้ค่าดัชนี HHI เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากเดิมมากกว่า 100 ตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
2561 ถือว่าท าให้เกิดการครอบง าตลาด และการแข่งขันลดลงชัดเจน
  สภาพตลาดจะมีลักษณะผูกขาด ส่งผลให้อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่เพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการรายเดิมแข่งขันได้ยากข้ึน  
  มีการครอบครองทรัพยากรคลื่น และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพบริการ และอัตราค่าบริการ
  บริษัท NewCo จะมีทรัพยากรคลื่นเป็นจ านวนมาก ส่งผลต่อศักยภาพ และการแข่งขัน
ที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งขัดต่อหลักเกณฑ์ในการประมูล ดังนั้น กสทช.  ควรมีมาตรการ
เยียวยาที่เหมาะสมให้กับผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องทุกราย
  การควบรวมจะส่งผลต่อกิจการโทรคมนาคมประเภทขายส่ง  ท าให้ผู้ประกอบการที่
ได้รับใบอนุญาตขายต่อบริการได้น้อยลง ท าให้ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากเหลือผู้ประกอบ
กิจการ MVNO น้อยรายและค่าบริการสูงขึ้น 
  กสทช. ควรสนับสนุนการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดของผู้
ให้บริการรายใหม่ หากให้มีการควบรวมธุรกิจ กสทช.ควรปรับปรุงกระบวนการขั้นตอน
การก ากับดูแลให้มีความยืดหยุ่น และปรับระยะเวลาในการพิจารณาการยกเลิกสัญญา 
MVNO ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
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กลุ่ม ความเห็น 

2. กลุ่มธุรกิจ Horizontal 

ช่องทางที่ 1 แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

2.1 กลุ่มผู้
ให้บริการ
โทรศัพท์ 
เคลื่อนที่
ภายในประเทศ 

 AIS มีความพร้อมที่จะแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและ
กติกาที่ กสทช. ก าหนดอย่างไรก็ตาม การปล่อยให้ผู้เล่นรายใหญ่ในประเทศลดจ านวนลง
จาก 3 ค่าย เหลือ 2 ค่าย ย่อมเป็นการลดทางเลือกในการใช้บริการโทรคมนาคมของ
ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกด้านโปรโมชั่นราคา ทางเลือกด้านบริการหลังการขาย  
และทางเลือกด้านคุณภาพสัญญาณ การแข่งขันก็ย่อมน้อยลง เป็นสัญญาณสิ้นสุดของการ
ท าสงครามราคา
 การควบรวมนี้มีผลกระทบอย่างมาก  ไม่เพียงผู้ ใช้บริการ แต่มีผลกระทบไปถึง
ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้รับเหมา ผู้แทนจ าหน่าย ร้านลูกตู้ และผู้ให้บริการเสริมต่าง ๆ 
ด้วย เนื่องจากผู้ควบรวมกันก็หวังจะลดต้นทุนที่ซ้ าซ้อนก็จะเกิดการลดการจ้างงาน
ผู้รับเหมา ยกเลิกพ้ืนที่เช่า ทั้งหมดนี้จะท าให้เกิดการหดตัวของอุตสาหกรรมและส่งผลไป
ถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีอ านาจต่อรองอาจจะต้องล้มหายตายจากไป

 AIS เป็นผู้เสียหายเหมือนกันในการที่เกิดการควบรวม เพราะว่าผู้ควบรวมจะมีการถือ
ครองคลื่นความถี่บางย่านเกินกว่าที่ กสทช. อนุญาตในการประมูลคลื่นความถี่ที่ผ่านมา 
หาก กสทช. ยินยอมให้ 2 รายควบรวมกัน บริษัทก็เห็นว่า กสทช. ควรจะมีส่วนเยียวยา
ความเสียหายให้กับบริษัทด้วย

 กสทช. ควรเสริมสร้างผู้ประกอบการโทรคมนาคมของไทยให้เข้มแข็ง ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
ให้เกิดการควบรวมและลดทางเลือกของผู้ใช้บริการ เช่น การหา Strategic partner การ
ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกัน (Network Infrastructure sharing) เพ่ือที่จะลดต้นทุน หรือ
การใช้ช่องทางการจัดจ าหน่ายร่วมกัน (Operator shop) การใช้บริการข้ามโครงข่าย 
(Roaming) เพ่ือให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวได้มีความร่วมมืออยู่แล้วโดย NT การใช้วิธีการควบรวมจะท าให้บริษัททั้งสอง
ได้รับประโยชน์จากการลดการแข่งขันและอาจจะท าให้ผู้ใช้บริการเสียประโยชน์  อีกทั้ง ผู้
ให้บริการรายใหญ่ล าดับที่ 2 และ 3 ยังคงมีความสามารถในการแข่งขันกับ AIS และยังคง
ความสามารถในการท าก าไร
 กสทช. ควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโทรคมนาคม และก ากับดูแลผู้ให้บริการ 
OTT เช่น ลดภาระค่าคลื่นความถี่และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

  

  การรวมธุรกิจในครั้งนี้มีขนาดใหญ่และมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง  ซึ่ง 
กสทช. ควรจะมีอ านาจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตการรวมธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแค่
รับทราบการรวมธุรกิจ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุว่าการยื่นรายงานนี้ให้ถือว่าเป็นการขออนุญาต
ตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2549 อีกทั้ง 
ส านักงาน กขค. ได้ระบุว่าไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาเนื่องจากกฎระเบียบของ  กสทช. ได้
ก าหนดไว้แล้ว



3 
 

กลุ่ม ความเห็น 
  จากระยะเวลาการด าเนินการของ กสทช. ที่ก าหนดให้ที่ปรึกษาอิสระมีเวลาการจัดท า
ความเห็นประกอบการรายงานการรวมธุรกิจภายใน 30 วัน และให้ เลขาธิการ กสทช. 
รายงาน กสทช. ภายใน 60 วัน หากก าหนดให้ กสทช. มีกรอบการด าเนินการ 90 วันจะ
ท าให้ กสทช. มีระยะเวลาการพิจารณาเพียงแค่ 1 วัน ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอ บริษัทจึงเห็น
ว่าระยะเวลา 90 วันไม่น่าจะเป็นข้อผูกมัดให้ กสทช. เร่งพิจารณาให้แล้วเสร็จ มิฉะนั้นจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจได้

  

 จากรายงานการศึกษาของ EU ระบุว่าการรวมธุรกิจส่งผลให้ราคาเพ่ิมขึ้นมากกว่า 50% 
โดยในส่วนที่เหลือคือราคาเท่าเดิมหรือไม่มีผลกระทบ ซึ่ง กสทช.  ควรมีการศึกษา
ผลกระทบอย่างละเอียดรอบคอบ

 จากข้อมูล 193 ประเทศท่ัวโลก พบว่าจะมีผู้ให้บริการอย่างน้อย 3 ราย และในกรณีที่มี
ผู้ให้บริการ 2 รายก็จะมีประชากรน้อยกว่า 10 ล้านราย

 การพิจารณาดัชนี HHI ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันเพ่ือประเมินระดับการแข่งขัน หากควบรวม
แล้วมีดัชนีดังกล่าวบ่งชี้ว่ามีการผูกขาด กสทช. ก็ควรน ามาพิจารณาด้วย
 จากความเห็นของผู้เข้าร่วมหลายท่านระบุว่า AIS ผูกขาดตลาดโทรคมนาคม บริษัทมี
ความเห็นว่าที่ผ่านมา AIS มีความพยายามในการแข่งขันกับผู้ให้บริการอีกสองรายมาโดย
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนาพนักงานให้ดูแลผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี  
แล้วก็ส่วนของบริการต่าง ๆ ที่น าความสะดวกมาให้ผู้ใช้บริการ จนกระทั่งได้รับความเชื่อ
ใจจากผู้ใช้บริการ
 ข้อกังวลในการสนับสนุน Startup บริษัทมีความเห็นว่าภายใต้ ecosystem ที่มีผู้
ให้บริการ 3 ราย ไม่ได้ท าให้การแข่งขันแย่ลง กลับกลายเป็นท าให้การแข่งขันดีขึ้นทุกภาค
ส่วน

ช่องทางที่ 2 แสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ 

2.2 กลุ่มผู้
ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต 

 เห็นว่าควรส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีมากขึ้น 
เพราะมีความยั่งยืนและเป้นประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว
 กสทช. ควรพิจารณาผลักดันส่งเสริมให้มีการขอรับใบอนุญาตและให้บริการของผู้
ให้บริการ MVNO ให้มีจ านวนมากขึ้น และให้ด าเนินกิจการได้อย่างเข้มแข็ง ด ารงอยู่ใน
ตลาดได้อย่างยาวนาน 
 กสทช. ควรปรับปรุงกฎกติกาในการก ากับดูแลให้เอ้ือให้ตลาด MVNO ขยายตัวได้ และ
ให้ผู้ให้บริการ MVNO มีความสามารถในการเจรจากับ MNO ซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันที่
ดีขึ้น

ช่องทางที่ 3 ส่งเอกสารมายังส านักงาน กสทช. 

2.1 กลุ่มผู้
ให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ภายในประเทศ 
(Mobile 

 การควบรวมกิจการส่งผลให้ทางเลือกในการใช้บริการโทรคมนาคมของประชาชนชน
ลดลง ซึ่งจะเป็นการสิ้นสุดการแข่งขันอย่างรุนแรง

 การควบรวมกิจการส่งผลต่อในด้านลบต่อผู้ประกอบการรายย่อย เช่น การลดการจ้าง
งาน การยกเลิกพ้ืนที่เช่า ซึ่งจะก่อให้เกิดการหดตัวของอุตสาหกรรม
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กลุ่ม ความเห็น 
Domestic 
Telephony)  การควบรวมกิจการส่งผลให้บริษัทที่ควบรวมแล้ว ได้ถือครองคลื่นความถี่บางย่านมาก

เกินกว่าจ านวนที่ กสทช.  อนุญาตในการจัดสรรคลื่นความถี่แต่ละชุด ท าให้ AWN 
จ าเป็นต้องประมูลคลื่นในย่านอ่ืนมาเพ่ิมเติมในต้นทุนที่สูงกว่า  ซึ่งไม่เป็นธรรมและ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ดังนั้น หากมีการควบรวม AWN ควรจะได้รับการ
เยียวยาความเสียหาย 

 กสทช. มีอ านาจตามกฎหมายในการพิจารณาให้อนุญาตหรือไม่ให้อนุญาตการควบรวม
ธุรกิจ เนื่องจาก ข้อที่ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการควบรวมธุรกิจ
ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2561 ระบุว่าการรายงานตามข้อ 5 ให้ถือเป็นการอนุญาต
จาก กสทช.
 TRUE และ Dtac ไม่จ าเป็นต้องควบรวมธุรกิจเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ โดยทั้ง 2 บริษัท
มีผลประกอบการที่ดีในการให้บริการ แต่หากก าไรสุทธิลดน้อยลงก็อาจเกิดจากปัจจัยอ่ืน 
อีกท้ัง กสทช. สามารถให้การสนับสนุนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในด้านอื่นๆ 

 ไม่มีข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบใดๆ ที่บริษัทควบรวมจะต้องร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการ 
Startup

3. กลุ่มตัวแทนอุตสาหกรรม  

3.1 กลุ่มกิจการกระจายเสียง 

ช่องทางที่ 1 แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

  

 การรวมธุรกิจจะท าให้ทางเลือกผู้บริโภคน้อยลง และอัตราค่าบริการอาจจะสูงขึ้นหรือ
เท่าเดิม แต่อย่างไรก็ดี การรวมธุรกิจจะท าให้เกิดการส่งเสริม Startup ที่เกี่ยวกับ OTT 
และ SMEs 

 การมีอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแข็งแกร่งขึ้นจะเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
3.2 กลุ่ม Vendor 

ช่องทางที่ 1 แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

  

 ตลาดโทรคมนาคมมีการผูกขาดโดยผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีก าไรมากที่สุด  ท าให้
ผู้ประกอบการรายที่ 2 และ 3 ไม่สามารถแข่งขันได้
 ก าไรของผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดท าให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนที่ดีกว่า เช่น ต้นทุน
จากการประมูลคลื่นความถี่ที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งต้องมีการขยายโครงข่ายหลังการประมูล 
จนท าให้เกิดสถานการณ์ die fast or die slow 

 การบริหารจัดการความถี่ด้วยก าไรที่มากกว่าก็ย่อมได้เปรียบกว่าผู้ให้บริการรายอ่ืน และ
ท าให้เกิดเหตุการณ์กักตุนคลื่นความถี่หรือไม่ เนื่องจากบางรายได้ความถี่ไปก็ยังไม่มีการ
ลงทุนอะไรทั้งสิ้น
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กลุ่ม ความเห็น 
 บริบทโทรคมนาคมในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีต โดยอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ของประเทศไทยควรจะไปอยู่ในอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในการสร้าง digital transform ซึ่ง
ในระยะเวลาใน 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีผู้ใช้บริการ 5G ยังมีไม่ถึง 5% ซึ่ง กสทช. 
อาจพิจารณาว่าการรวมธุรกิจจะสามารถกระตุ้นการลงทุน  ยกระดับประเทศได้หรือไม่
บทบาทของ กสทช. คือ Economics Regulator ซึ่งเป็น Regulator ทางด้านเศรษฐกิจ 
มุมมองไม่ใช่  Legal Regulator ที่มองในเรื่องของเรื่องกฎหมายเพียงอย่างเดียว
เพราะฉะนั้น Economics Regulator มีความส าคัญการก ากับดูแลให้ธุรกิจโทรคมซึ่งเป็น
ธุรกิจพ้ืนฐานต่อเนื่องกับธุรกิจอ่ืน ๆ ของประเทศด้วย

 บริษัทให้ความเห็นว่า การให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรมตาม พ.ร.บ.คือ Equity 
Regulation ซึ่งไม่ใช่การก ากับดูแลทุกรายไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่จะถูกก ากับดูแล
ด้วยมาตรการที่เท่ากัน แต่คืออาจจะต้องต่อเท้า ต่อขาให้รายเล็กเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่า
เทียม

 ประโยชน์ของประเทศชาติ คือ เก้าอ้ีสามขา หนึ่งประโยชน์ของรัฐ สองประโยชน์ของ
อุตสาหกรรม สามประโยชน์ของผู้บริโภค หากเอาประโยชน์ของรัฐที่เน้นการประมูลเพ่ือ
หารายได้แห่งรัฐเข้ามา อาจท าให้เสียประโยชน์ในด้านธุรกิจดิจิทัล ซึ่ง กสทช. ควรแสดง
เจตจ านงและมุมมองประโยชน์ของประเทศชาติให้ชัดเจน

  

 ในต่างประเทศก็มีการควบรวมของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่ก็จะเห็นใน
อดีตก็คือในช่วงยุคของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี เช่นในช่วงของยุคของ 3G และ 4G ซึ่ง
ปัจจุบันตอนนี้ในประเทศไทยเราก็เริ่มเข้าสู่ในยุคของ 5G ซึ่งเห็นว่ามีการผลักดันทั้งในภาค
ส่วนของทาง Operator ในทางภาคส่วนทางด้านทาง กสทช. แล้วก็และส่วนต่างๆ ใน 
Ecosystem
 การให้ความเชื่อมั่นเรื่อง Customer Experience ในด้านของคุณภาพของสัญญาณทั้ง
ก่อนและหลังการควบรวม โดยบริษัท Huawei ก็จะท างานร่วมกับทางภาคส่วนของทาง 
Operator และ Ecosystem ในการช่วยท าให้เกิดประโยชน์และ User Experience ที่ดี
ที่สุด และหวังว่าทาง กสทช. ก็จะให้การสนับสนุนและผลักดันในด้านของ 5G Ecosystem 
ต่อไปในระยะยาวเพ่ือประโยชน์ของประเทศ

  

 การควบรวมแล้วมีการแข่งขันมากขึ้น และประชาชนผู้บริการจะได้รับประโยชน์มากขึ้น 
โดยมีความเห็นว่า กสทช. มีการก ากับดูแลในด้านคุณภาพและอัตราค่าบริการที่ดีอยู่แล้ว
 จากข้อมูลของ South Asia Tech ระบุว่าตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมามีการลงทุนด้าน 
Startup น้อยลง หากการรวมธุรกิจจะเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีเงินลงทุน
ใน Startup มากขึ้น ก็จะท าให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้

ช่องทางที่ 2 แสดงความคิดเห็นผ่านข้อความใน webex 

  

ZTE มีประสบการณ์ในการช่วยการรวมธุรกิจในหลายกรณีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จึงขอ
เรียนดังนี้ 
 หลังจากผู้ให้บริการสามารถใช้โครงข่ายร่วมกันแล้ว  จะเป็นการเพ่ิมพูนการพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งจะสร้างโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
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กลุ่ม ความเห็น 
 ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการที่ดีขึ้นหลังการรวมธุรกิจ เนื่องจากผู้ให้บริการจะมีการพัฒนา
นวัตกรรมและมีการแข็งขันเทคโนโลยีผ่านการพัฒนาโครงข่าย
 การรวมธุรกิจจะเพ่ิมโอกาสในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
 การลดต้นทุนการบริหารจัดการจะท าให้ผู้ให้บริการสามารถเพ่ิมความหลากหลายของ
บริการ

 ทรัพยากรที่มีมากขึ้นหลังการรวมธุรกิจจะท าให้ผู้ให้บริการสามารถพัฒนา  use cases 
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมได้

ช่องทางที่ 3 แสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ 

  

 ผู้ประกอบการและนักลงทุนต้องการการก ากับดูแลที่ชัดเจน เพราะการวางแผนลงทุนใน
โครงข่ายส่วนใหญ่ไม่ได้ท าในระยะเวลาสั้นๆ ความชัดเจนของกฎระเบียบจึงส าคัญ บริษัท
ฯ ที่เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม จะได้วางแผนการขาย R&D 
เพ่ือ support ผู้ประกอบการโทรคมนาคม
 กสทช. ควรมีความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ เพราะการควบรวม CAT และ TOT ยัง
สามารถท าได้โดยไม่มีการจัด  Focus Group การควบรวม TRUE และ Dtac ก็ควร
สามารถท าได้ด้วยเช่นกัน

  

 การรวมธุรกิจจะท าให้บริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น เพ่ิมศักยภาพในการลงทุนในโครงข่าย 
5G ซึ่งเป้นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชน

 การรวมธุรกิจท าให้สามารถสร้างนวัตกรรมและ Smart solution ต่างๆที่เป้นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค คุรภาพชีวิต และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

  

 การรวมธุรกิจก่อให้เกิดผลลบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยเฉพาะห่วงโซ่ธุรกิจ
ปลายน้ า จากการหดตัวลงหลังการควบรวม ผู้รับเหมาทุกระดับรับงานจาก Dtac TRUE 
โดยอ้อมผ่านทางผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น Huawei ZTE Nokia Ericsson 

 หากมีการควบรวมผู้ท าธุรกิจรับเหมาจะล้มหายตายจากแน่นอน การควบรวมส่งผลต่อ
การจ้างงานกับแรงงานท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก

  

 ส าหรับผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมระดับโลก การรวมธุรกิจถือเป็นเรื่องปกติ เช่น Nokia 
และ Siemens, NSN และ Motorola

 ไม่มีเจ้าของกิจการใดต้องการการควบรวม หากแต่จ าเป็นต้องท า เพ่ือไม่ให้ธุรกิจล้ม ซึ่ง
ก่อให้เกิดการสูญเสีย knowhow knowledge และการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 การรวมธุรกิจในวงการ vendor จะท าให้เกิดขุมทรัพย์ต่างๆที่พร้อมต่อการแข่งขันและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ

 การรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ Dtac เป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ยังมีการประกาศว่า
เป็นการร่วมมืออย่างเท่าเทียม ซึ่งจะท าให้เกิดผลดี ท าให้ผู้ประกอบการแข็งแกร่ง และ
พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

   การรวมธุรกิจจะส่งผลให้เกิดการผูกขาดและจ ากัดการแข่งขัน



7 
 

กลุ่ม ความเห็น 
 ผู้ประกอบการและประชาชนไม่มีทางเลือกในการใช้บริการโทรคมนาคม 
 บริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นจะใช้อ านาจเหนือตลาดครอบง าตลาดผู้ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์
โทรคมนาคม

 
 การควบรวมจะกระทบต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ลดลง หดตัว ซึ่งจะกระทบต่อ
ผู้รับเหมาทุกระดับชั้น ส่งผลต่อการจ้างงานในระดับท้องถิ่น และส่งผลกระทบในวงกว้าง

  
 ผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลง และผู้ประกอบการรายเล็กมีข้อจ ากัดในการขายให้กับ
ผู้บริโภคด้วย

  

 ถ้าเหลือคู่แข่งขันเพียง2รายในตลาดและศักยภาพในการแข่งขันใกล้เคียงกัน จะเป็น
ผลดีต่อการแข่งขันที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนมากกว่าการแข่งขัน
ทั่วไป และสามารถสร้างบริการใหม่ๆ รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆมาให้คนไทย
ได้ใช้ประโยชน์

  

 ผู้บริโภคจะไม่มีทางเลือกหาก 1 ใน 2 ของบริษัทก าหนดค่าบริการสูงขึ้น 

 เมื่อมีการเอาเปรียบผู้บริโภค ผู้บริโภคจะไม่มีอ านาจต่อรอง เพราะไม่สามารถใช้
สิทธิในฐานะผู้บริโภคได้เต็มที่ 

 กสทช. ควรค านึงถึงผลกระทบของการรวมธุรกิจให้รอบด้าน ทั้งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติ

  

 การควบรวมจะท าให้เกิดการผูกขาดโดยกลุ่มนายทุน ประชาชนมีทางเลือกน้อยลง 
และกลุ่มนายทุนจะสามารถก าหนดราคาได้เหมือนกับที่ท าในธุรกิจอ่ืน

 การควบรวมจะท าให้มีคนตกงานจ านวนมาก  ทั้งในกลุ่มพนักงานบริษัทและ
ผู้รับเหมา

 มีการตั้งข้อสังเกตว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการควบรวม

  
 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะหดตัวลง จากการจ้างงานที่ลดน้อยลง 

 กระทบต่อการจ้างงานกับแรงงานในท้องถิ่น

  

 การควบรวมเป็นการลดทอนอ านาจการแข่งขันในตลาด ก่อให้เกิดการผูกขาด 

 การควบรวมส่งผลต่อผู้บริโภคที่ต้องรับภาระค่าบริการที่เพ่ิมขึ้น  การแข่งขันลดลง 
และคุณภาพลดต่ าลง เนื่องจากจ านวนผู้ให้บริการน้อยลง  และความสามารถในการ
แข่งขันน้อยลง 

 กสทช. ไม่ควรอนุมัติให้มีการควบรวม เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ 
ประชาชน ราคาค่าบริการ ผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะการประมูลคลื่นความถี่ โดย
จะท าให้รัฐมีรายได้ลดลง 

  

 การควบรวมจะส่งผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรม เพราะการจ้างงานจะลดลง มี
คนตกงานมากขึ้น ธุรกิจชะลอการลงทุน และเศรษฐกิจถดถอย  ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ

 กสทช. ไม่ควรอนุมัติให้มีการควบรวม
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กลุ่ม ความเห็น 

  
 การควบรวมจะท าให้ทางเลือกของผู้บริโภคลดน้อยลง และส่งผลต่อสภาพตลาดเป็น

กึ่งผูกขาด และราคาอาจปรับตัวสูงขึ้น 

  

 การควบรวมจะท าให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพขึ้น  จากการแข่งขันระหว่าง
บริษัท2ขั้วที่เอาเงินมาทุ่มเพ่ือการแข่งขันสร้างบริการที่เหนือกว่าอยู่ตลอดเวลา

 การควบรวมของสองบริษัทจะเป็น Tech company ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้น มี
ศักยภาพมากขึ้น ลดการพึ่งพาต่างชาติ

  

 ทางบริษัทแสดงจุดยืนสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนา 5G รวมถึงการสร้าง
โครงข่าย 5G ที่ให้ประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุด  และการให้บริการแอพพลิเคชั่นที่
หลากหลาย ส าหรับลูกค้าผู้บริโภคและองค์กร

 บริษัทฯ จะท างานร่วมกับโอเปอเรเตอร์เพื่อสร้าง 5G Ecosystem 

 บริษัทฯ หวังให้ กสทช. สนับสนุนและพัฒนาการวางนโยบายเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
5G Ecosystem ให้ดียิ่งขึ้น

3.3 สมาคมต่าง ๆ 

ช่องทางที่ 1 แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

  

 การควบรวมจะท าให้มีคุณภาพการบริการที่ดีข้ึน และอาจจะมี R&D ที่มากข้ึน เนื่องจาก
ที่ผ่านมา TRUE ค่อนข้างมีบริการที่หลากหลายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ อย่าง Dtac เริ่มเห็นความไม่ต่อเนื่องในการออกบริการใหม่ ๆ การรวมธุรกิจจึง
เป็นการเพ่ิมความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาสู่ตลาด

 อัตราค่าบริการในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนต้นทุนของผู้ให้บริการ ซึ่งมีการแข่งขันกัน
ทางด้านราคาอย่างรุนแรง การรวมธุรกิจจะช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการใน
ตลาดได้ดีข้ึน

 การรวมธุรกิจจะเป็นการส่งเสริมเงินลงทุนใน startup เช่น TRUE มีโครงการ Incube 
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือช่วย startup และ Dtac มีโครงการชื่อ Accelerator 
แต่ถูกยกเลิกไปในผู้บริหารชุดใหม่ที่อาจจะไม่เข้าใจบริบท startup ของไทย เพราะฉะนั้น 
การรวมธุรกิจอาจจะน าไปสู่การผสมผสานทางวัฒนธรรมต่างประเทศให้เข้าใจวัฒนธรรม
ของคนไทยได้มากขึ้น 
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กลุ่ม ความเห็น 

 อนาธิปไตยทางด้านไซเบอร์ ในเมืองไทยมีผู้ให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยหากเป็นผู้ให้บริการต่างประเทศก็ต้องรับนโยบายจากต่างประเทศ  เพราะฉะนั้นการ
ลงทุนเรื่องของ Infrastructure ต่าง ๆ จะไม่สามารถควบคุมหรือเขาไม่สามารถเลือกที่จะ
ใช้ทรัพยากรหรือ infrastructure ในเมืองไทยได้ ซึ่งไทยอาจจะต้องเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับเรื่องของ Data และ Security ไว้ใน Cloud ต่างประเทศ เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการ
ในประเทศที่คงใช้ ทรัพยากรในเมืองไทยด้วยกันก่อน เพราะฉะนั้น จึงมีความเห็นว่าการ
ควบรวมครั้งนี้ ถ้ามีการก าหนดนโยบายเป็นบริษัทเดียวกันซึ่งอาจจะต้องมีการควบคุม
เรื่องของการเก็บข้อมูลทางด้านของ Security ให้อยู่ในเมืองไทยก็อาจจะส่งผลดีเรื่องของ 
Cyber Security มากขึ้น

  

 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลของประเทศไทย
และก าหนดเป้าหมายในการเติบโตของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศสูงถึง 30% ซึ่งสูง
มากและเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถท าได้ถ้าหากไม่มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งและไม่มี
ระบบนิเวศท่ีดีรองรับ

 ก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการรายหนึ่งมีโครงการบ่มเพาะ startup แต่ต้องล้มเลิกไปเพราะ
ไม่สามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้ startup หลายรายต้องหันไปพ่ึงพาต่างประเทศ อย่างเช่น 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น ดังนั้น การมีระบบนิเวศที่ไม่แข็งแกร่งจะท าให้ภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะ startup ของไทยเสียโอกาสด้านการแข่งขัน

 งานวิจัย OECD ระบุว่า การควบรวมบางกรณีก่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้น 
และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ถ้ามองในแง่ supply chain แล้วจะเห็นว่าเข็มแข็งขึ้น
สอดคล้องกับที่หลายท่านให้ความเห็นก่อนหน้านี้ในส่วนของผู้ให้บริการธุรกิจ  OTT ซึ่ง 
OTT ของไทยหลายรายที่ให้บริการ และไม่สามารถต้านทานกระแส OTT ต่างชาติได้ 
สาเหตุหนึ่งมาจากโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในเวลานั้นยังไม่พร้อม สะท้อนให้เห็นว่า
ถ้าผู้ให้บริการโทรคมนาคมไม่เข้มแข็ง ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องจะเสียโอกาสเช่นเดียวกัน

 บทบาทของผู้ให้บริการไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการมือถือ แต่เป็นผู้ขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ และสัดส่วนของรายได้ที่มาจากบริการดิจิทัลนั้นจะต้องสูงถึง 
30% ตามแผนที่รัฐบาลวางไว้จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้า digital eco system ของไทยยังไม่
เข้มแข็งพอ

 การควบรวมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
จะเห็นความคิดในเชิงลบเป็นปกติ อยากให้คิดให้รอบด้านและมองที่โอกาสในระยะยาว
มากกว่า
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กลุ่ม ความเห็น 

  

 ทางกลุ่มมีสมาชิก startup และ SMEs ที่ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์และอีเลิร์นนิงเป็น
หลัก ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งสถาบันการศึกษาเอกชน และภาครัฐ ปัจจุบันไทยใช้ 
OTT ต่างชาติจ านวนมาก อยากให้ภาครัฐ และ กสทช.  ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
โทรคมนาคมหรือกลุ่ม startup และ SMEs ของไทยให้เติบโตและสามารถแข่งขันกับ
ต่างชาติได้

 หากการควบรวมธุรกิจครั้งนี้ท าให้ธุรกิจในห่วงโซ่เติบโตและส่งผลให้เศรษฐกิจดีขึ้น ช่วย
เพ่ิมก าลังซื้อในกลุ่มของ startup OTT และ SMEs ภายในประเทศ อยากให้ กสทช. 
พิจารณาในระยะยาว หากเกิดผลดีในด้านการแข่งขันของผู้ให้บริการเองถือเป็นเรื่องที่ดี
และน่าสนับสนุน

  

 ค่าบริการภายหลังการควบรวมกิจการ กสทช. สามารถเข้ามาก ากับหรือควบคุมได้ เช่น 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายหนึ่งตั้งราคาสูงหรือให้บริการที่ไม่มีประสิทธิภาพ  ประชาชนก็
สามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการได้ จึงเห็นว่า เรื่องราคาค่าบริการไม่น่าเป็นประเด็น

 การควบรวมกิจการจะท าให้เกิดบริการที่มีคุณภาพมากข้ึนหรือไม่ ชี้แจงว่า อยากให้มอง
เป็น 2 เรื่อง คือ 1) คุณภาพการบริการดีขึ้นหรือไม่ สมมติลูกค้ามีน้อย ผู้ให้บริการมี
ความสามารถรักษาระบบเพ่ือท าให้คุณภาพดีได้หรือไม่ หรือแม้แต่จ่ายค่าใบอนุญาตแล้วมี
เงินท าหรือไม่ การควบรวมจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ ถ้าแก้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี 2) 
สามารถให้บริการใหม่ ๆ ได้หรือไม่ เช่น แพลตฟอร์มให้บริการ คลาวด์ที่ให้หน่วยงานใน
ประเทศใช้งานได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ให้บริการจะท าได้ต่อเมื่อมีฐานลูกค้าที่เพียงพอ โดย
เกิดการประหยัดจากขนาด ต้องพิจารณาว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้ตอบโจทย์หรือไม่  
สุดท้ายคาดหวังว่าการควบรวมจะท าให้เกิดการแข่งขันที่มีศักยภาพทั้งคู่ ซึ่งรวมถึง AIS จะ
สามารถท าให้ธุรกิจของไทยเติบโต สามารถแข่งขันกับตลาดต่างประเทศได้  และอาจ
ก้าวหน้าถึงขั้นออกไปให้บริการในต่างประเทศได้ด้วยในอนาคต

  

 ปัจจุบัน ยิ่งส่งเสริมด้านดิจิทัลหรือ digital transformation เท่าไหร่ ก็ยิ่งขาดดุลการค้า
เท่านั้น แพลตฟอร์มที่ใช้บนมือถือ OTT ผ่านผู้ให้บริการทั้งหมดแล้ว ที่เราสั่งซื้อของ 
lazada shopee มีผู้เล่นน้อยรายลงไปเรื่อย ๆ 

 เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ถ้าผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นคนไทย สัญชาติไทย การควบรวมครั้งนี้เป็น
ประโยชน์ของชาติ เพราะในยุคสมัยนี้เป็นยุคของ M&A คนตัวใหญ่ต้องช่วยคนตัวเล็ก ถ้า 
TRUE ควบรวมกับ Dtac แล้วส่งเสริมผู้ให้บริการรายเล็ก อย่าง startup หรือคนที่ก าลัง
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศ ร่วมจับมือกับคนตัวเล็กได้  คือผลประโยชน์
ของชาติ อีกทั้งตอนนี้ข้อมูลไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่เป็นการใช้คลาวด์เซอร์วิสของ
ต่างชาติทั้งหมด หากสัญญาณ 5G ที่ on top อยู่คือข้อมูล ถ้าผู้ให้บริการเป็นสัญญาชาติ
ไทย จะเป็นประโยชน์ของชาติในระยะยาว
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กลุ่ม ความเห็น 

  

 ไม่เห็นด้วยกับการควบรวม เนื่องจากการควบรวมจะท าให้ผู้เล่นในตลาด  โดยเฉพาะ
ธุรกิจมือถือเหลือผู้เล่นเพียง 2 ราย ซึ่งเห็นว่าน้อยเกินไปและจะก่อเกิดตลาดกึ่งผูกขาด 
หรือในอนาคตหากหย่อนยานในเรื่องของการก ากับดูแลการควบรวมกิจการและปล่อยให้
หลาย ๆ บริษัทมีการควบรวมได้อีกเป็นครั้งที่สอง ท้ายที่สุดแล้วปลาใหญ่ก็จะกินปลาเล็ก 
และผู้ประกอบการรายเล็กอาจจะไม่สามารถประกอบกิจการต่อได้ 
 การที่มีตลาดกึ่งผูกขาดและตลาดผูกขาด เมื่อมีผู้เล่นรายเดียวก็จะมีอ านาจในการ
ก าหนดราคาค่าบริการ และถ้าผู้เล่นรายนั้นคือผู้เล่นเอกชนซึ่งก ากับดูแลควบคุมกิจการ
โดยรัฐค่อนข้างท าได้ยาก เพราะรัฐธรรมนูญก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะ
ส่งเสริมให้เกิดตลาดแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และรัฐคงไม่ออกกฎระเบียบในเรื่อง
ของการก ากับดูแลตลาดที่ไปขัดกับรับธรรมนูญ และปล่อยให้เป็นสภาพแข่งขัน แต่การมี
ตลาดที่ค่อนข้างผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดนั้น ผลประโยชน์ไม่ได้ตกไปสู่ผู้บริโภค แต่ไปอยู่กับ
ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่ามีผู้เล่นรายเดียวแล้วจะส่งเสริมนวัตกรรม หรือมีผู้เล่น
หลายรายแล้วจะไม่ส่งเสริมนวัตกรรม การส่งเสริมนวัตกรรมนั้นขึ้นอยู่กับจุดยืนในเชิง
ธุรกิจของผู้ให้บริการ ที่ผ่านมา Dtac รายเดียวที่ไม่ได้ลงทุน 5G แล้วยังมีผลก าไร โดยยัง
เชื่อในตลาดแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมว่าควรที่จะปล่อยให้แข่งขันกันเอง  ไม่ควร
บิดเบือนตลาด 
 กสทช. ไม่ควรใช้อ านาจท าให้เกิดสภาพไม่แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  ที่ผ่านมาใน
อดีตรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างชัดเจนหลายฉบับว่ารัฐจะยกเลิกการผูกขาดและปล่อยให้
ตลาดมีการแข่งขัน และเชื่อว่าตลาดแข่งขันจะเป็นตัวก าหนดกลไกทางการตลาดและ
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ด้วยคุณภาพที่ดีขึ้นและราคาที่ถูกลง มือที่มองไม่เห็นจะช่วยให้
เกิดผลดีกับผู้บริโภค แต่ถ้าไปสร้างตลาดกึ่งผูกขาดหรือตลาดผูกขาด โดยอ้างความเจริญ
ของประเทศชาติ หรืออ้างเรื่องการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะให้บริการบนโครงข่าย 
และ 5G มองว่าพัฒนาการเทคโนโลยีดิจิทัลเซอร์วิส ปัจจุบัน ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พัฒนาดิจิทัลที่ค่อนข้างเยอะ ถ้ามองว่าประเทศไทยยังใช้แพลตฟอร์มต่างประเทศที่น้อย
มาก เพราะในประเทศไทยยังมีน้อย และไม่เห็นด้วยถ้าจะหยิบประเด็นนี้มาบอกว่าเมื่อ
ควบรวมกิจการแล้วทุกอย่างจะดีข้ึน
 ถ้าประเทศไทยมีนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยน าเอาดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ เชื่อว่า
เกือบ 4 ปีที่ผ่านมมานั้นสะท้อนความล้มเหลวของนโยบาย เพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคน
ปฏิเสธว่าไม่มีความเจริญเกิดขึ้นในประเทศไทย ไทยแลนด์ 4.0 รัฐไม่ได้ใช้รัฐวิสาหกิจใน
การขับเคลื่อนแต่ใช้เอกชนในการขับเคลื่อนแทน ซึ่งมีความเห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพและ
ไม่มีประสิทธิผล เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ส าเร็จสู่เป้าหมาย ซึ่งต้องย้อนกลับไปถามรัฐบาล
ว่าส่งเสริมถูกจุดหรือไม่ พัฒนาเข้าถึง startup ของไทยเพ่ือให้สามารถท าธุรกิจโดย
แพลตฟอร์มบนโครงข่ายของประเทศไทยจริงหรือไม่  หากมีความเห็นในลักษณะนี้ 
ส านักงาน กสทช. จะมีการก ากับดูแลอย่างไรเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมให้เกิด startup OTT 
ที่สามารถท าธุรกิจบนโครงข่ายของประเทศไทยได้อย่างจริงจัง 
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กลุ่ม ความเห็น 
 การควบรวมกิจการโดยบริษัท เอกชนจะสร้ า งตล าดผู กขาด  ในอดีต เคยมี
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่เป็นกิจการของรัฐและผูกขาด และปฏิเสธว่าไม่อยาก
ให้มีการผูกขาดโดยรัฐและเปิดตลาดแข่งขันอย่างเสรี ณ วันนี้ก าลังท าให้ตลาดแข่งขัน
อย่างเสรีที่อยากจะได้ โดยการบิดเบือนตลาดไม่ให้กลไกตลาดท าหน้าที่ด้วยการใช้อ านาจ
รัฐของ กสทช. ที่จะเห็นชอบให้มีการควบรวมกิจการเกิดขึ้น โดยการอ้างเหตุผลต่าง ๆ  ที่
ไม่ได้ถูกยึดโยงเข้าด้วยกัน และยังคงเชื่อมั่นว่าตลาดแข่งขันอย่างเสรีจะส่งผลดีกับผู้บริโภค
มากกว่า 

 การควบรวมครั้งนี้ เห็นชัดว่าผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์เต็มที่ ซึ่งไม่ได้สะท้อนว่า
การควบรวมจะส่งผลดีอย่างไรกับผู้บริโภค เพราะว่าการที่มีผู้ให้บริการหลายราย ผู้บริโภค
ก็จะมีทางเลือกที่อยากจะใช้บริการที่มีคุณภาพที่ดีจากผู้ใช้บริการ การเกิดการผูกขาดด้วย
การควบรวมกิจการเป็นการจ ากัดทางเลือกของผู้บริโภคที่จะมีโอกาสที่จะเลือกทางที่ดี
ที่สุด เพราะว่าถ้ามันมีผู้ให้บริการน้อยราย โอกาสที่จะเลือกก็จะน้อยลง ถ้ายิ่งผูกขาดมาก
ขึ้นก็จะทนอยู่กับสภาพของผู้ให้บริการรายเดิม แล้วถ้าผู้ให้บริการรายเดิมมั่นใจว่าลูกค้าไม่
หนีไปไหน คุณภาพของการให้บริการหลังการขายอาจจะแย่ลง ตราบใดที่ไม่มีการแข่งขัน 
การปรับปรุงคุณภาพบริการมันก็จะไม่เกิดขึ้น

 ในด้านของการพัฒนาประเทศ ควรจะแยกโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการ
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ออกมาจากการพัฒนาในการพัฒนาในระบบดิจิทัลของ
ประเทศ เพราะหากผู้ประกอบการรายใดส่งเสริม หรือไม่ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ  ตาม
ความต้องการของตลาด ผู้ใช้บริการก็จะเลือกใช้บริการของผู้ให้บริการที่ตรงกับความ
ต้องการของตน เพราะฉะนั้น ผู้ให้บริการที่อยู่รอดคือผู้ที่มีการลงทุนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งการแข่งขันในตลาดก็ได้ตอบโจทย์เรื่องนี้แล้ว

 การพัฒนาในเรื่องของระบบดิจิทัลของประเทศ ควรจะเป็นภาระของรัฐบาลหรือ กสทช. 
ที่จะมีเงินอุดหนุนเพ่ือให้ Startup เกิดขึ้นได้ ควรจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ OTT 
เข้ามาเป็นผู้ให้บริการบนโครงข่ายของประเทศไทย  แทนที่จะไปใช้แพลตฟอร์มของ
ต่างประเทศ ซึ่งควรจะเป็นอิสระกับการลงทุนสร้างโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม

  

 การควบรวมกิจการครั้งนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์ว่าก่อให้เกิดผลอย่างไรในอนาคตบ้าง  
แต่มองว่าการควบรวมกิจการแล้วเกิดการช่วยเหลือกันในทางใดทางหนึ่งนั้นน่าส่งเสริม ซ่ึง
จะท าให้เทคโนโลยีต่าง ๆ ดีขึ้น อย่าง true incube และ Dtac accelerate ถ้าการควบ
รวมกิจการจะท าให้เกิดการส่งเสริมกันและผลักดันกันได้ก็เชื่อว่าจะก่อให้เกิดผลดีใน
อนาคต

  

 จุดยืนของสมาคม คือ สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์แก่
คนทั่วไป โดยทั่วไปมองว่าการแข่งขันทางการค้า ยิ่งมีมากรายจะเป็นประโยชน์ แต่ว่า
ในทางธุรกิจแต่สายมีความแตกต่างกันพอสมควร ธุรกิจที่มีการลงทุนสูงบางอย่างมองว่า
ถ้ามีผู้น าตลาดที่ไปไกลมาก ๆ บางทีการแข่งขันอาจจะไม่เกิดขึ้น 
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กลุ่ม ความเห็น 
 หากมีผู้น าตลาดที่ใหญ่มาก ๆ ผู้ให้บริการรายอ่ืนจะไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนเพ่ิมเติม 
แต่ลงทุนเท่าที่จ าเป็น เพ่ือที่จะรักษาฐานลูกค้าและอาจเป็นการลงทุนเพ่ือท าให้เกิดก าไร
ในระยะสั้นให้มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการเอง 

 กสทช. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาให้รอบด้านว่าผลประโยชน์ในระยะยาวของ
ประเทศชาติคืออะไร อยากจะขอความชัดเจนจากผู้ประกอบการ เนื่องจากการควบรวม
กิจการในขนาดนี้ทั้งสองฝ่ายคงคิดกันมาอย่างรอบครอบแล้ว ว่าการควบรวมกิจการจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งในเชิงของผู้ใช้บุคคลธรรมดาและในเชิงธุรกิจในลักษณะ
ใดบ้าง และเมื่อควบรวมแล้วจะส่งผลกระทบต่อพนักงานของทั้งสองบริษัท โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ผู้ร่วมค้า จะเป็นอย่างไร เสาโทรคมนาคมจ านวนมากจะได้ใช้งานหรือท าให้
เกิดประโยชน์อย่างไร ร้านค้าผู้ร่วมธุรกิจกับทั้งสองบริษัทจะมีผลกระทบอย่างไร และมี
แนวทางหรือนโยบายอย่างไรที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้  สุดท้ายเมื่อรวมกันแล้วจะเกิด
ประโยชน์อย่างไรต่อประเทศไทย และสังคมไทย 

  

 IMD ซึ่งคือสถาบันที่ประเมินเกี่ยวกับการแข่งขัน โดยประเมินว่าประเทศจะน่าลงทุน
หรือมีศักยภาพในการแข่งขันสู้กับประเทศต่าง ๆ ได้หรือไม่ ซึ่งหนึ่งในตัวชี้วัดคือโครงสร้าง
ด้านเทคโนโลยี โดยการควบรวมในครั้งนี้จะท าให้ผู้ให้บริการสามารถใช้เทคโนโลยีและ
ประสานกันจากสองบริษัทนี้ได้มองว่ามันน่าจะเป็นโอกาส

 Telenor มีนโยบายจะโฟกัสกลับไปที่ทางฝั่งยุโรป และมีการระงับและถอนการลงทุน
จากทั้งในอินเดียและเมียนม่า ถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย แล้วผู้บริโภคหรือว่า
กลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบ กสทช. จะสามารถดูแลผู้บริโภคหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้หรือไม่ แต่ถ้าในทางกลับกันการควบรวมครั้งนี้ท าให้ได้
ประโยชน์ก็คือใช้เทคโนโลยีของฝั่งยุโรปและใช้ความแข็งแกร่งจากผู้ให้บริการของไทย
น่าจะดีกว่าที่จะท าให้ถอนการลงทุนไปเลย

 กรณี Telenor ที่ลงทุนในเอเชีย ตอนนี้นโยบายจะโฟกัสกลับไปที่ทางฝั่งยุโรป มีการ
ระงับและถอนการลงทุนจากทั้งในอินเดียและเมียนม่า  แล้วถ้าเกิดกรณีนี้เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย แล้วผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ ทาง กสทช. จะ
สามารถดูแลผู้บริโภคหรือ stakeholder ต่าง ๆ ได้หรือไม่ แต่ถ้าในทางกลับกันการ 
merger ครั้งนี ้ท าให้ได้ประโยชน์ก็คือใช้เทคโนโลยีของฝั่งยุโรปและใช้ความแข็งแกร่งจาก 
operator ของคนไทยน่าจะดีกว่าที่จะท าให้การหยุดออกไปหรือถอนการลงทุนไปเลย

 การลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็นการลงทุนที่สูง หากมีผู้ให้บริการที่แข็งแกร่งน่าจะช่วยให้
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในประเทศไทยยังคงอยู่และสามารถรักษาศักยภาพในการ
แข่งขันได้

 ความกังวลด้านราคามีความเห็นว่าที่ผ่านมา กสทช. มีการก ากับดูแลที่ดีอยู่แล้ว
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กลุ่ม ความเห็น 
 ผลวิจัยของ OECD เรื่องการควบรวมของการท าธุรกิจด้านโทรคมนาคมมีผลดีมากขึ้น 
และแนวโน้มในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านอเมริกาหรือยุโรปก็มีการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว และการลงทุนโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ก็มีเหลืออยู่ไม่ก่ีราย

 มองว่าควรจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีความแข็งแกร่ง ดีใจที่ผู้เล่นในไทยแข็งแกร่ง
ขึ้นเรื่อย ๆ และคาดหวังว่า NT ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยถึงแม้จะเป็นภาครัฐ อยากจะเห็น
คนไทยแข็งแกร่งขึ้นมา

  
 ขอให้ กสทช. พิจารณาเรื่องนี้โดยค านึงถึงการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม  รวมถึง
ผลประโยชน์ของสาธารณะ แล้วก็ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  รวมถึง
มาตรการหลังการควบรวม 

ช่องทางที่ 2 แสดงความคิดเห็นผ่านข้อความใน webex 

  

 การแข่งขันโดยมีผู้ เล่นมากรายก็ดี  แต่อยากให้ดูที่คุณภาพของความแข่งขันของ
ผู้ประกอบการด้วย การหากมีผู้น าตลาดที่ใหญ่มากๆ ผู้ประกอบการรองๆ ก็จะไม่อยากสู้  
ท าให้ไม่ลงทุนเพิ่มหรือลงแค่รักษาฐานลูกค้าตัวเอง ท าให้ไม่เกิดประโยชน์

 การควบรวมควรขอความชัดเจนจากผู้ที่ควบรวมกิจการว่า นอกจากการลดต้นทุนและ
แข่งขันได้แล้วนั้น 1) จะท าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ในบุคคลธรรมดาและธุรกิจ
ต่างๆ 2) หลังจากการควบรวมแล้ว จะบริหารจัดการผลกระทบต่างๆอย่างไร ทั้งในส่วน
ของพนักงานและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง  ๆ และ 3) การลงทุนในโครงสร้างและ
เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือจะท าให้เกิดการแข่งขันต่างๆมากข้ึน

ช่องทางที่ 3 แสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ 

  

 การควบรวมท าให้การแข่งขันดีขึ้น เพราะบริษัทที่เกิดใหม่จะมีศักยภาพใกล้เคียงกับ 
AIS หากไม่มีการควบรวม AIS จะเป็นผู้น าตลาดโดยผู้ให้บริการราย 2 3 ไม่มีความสามารถ
ในการแข่งขันกับ AIS ได้เลยน็

 เมื่อการแข่งขันดีข้ึน การลงทุนก็จะดีขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันในด้านการบริการและ
ราคา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 

 ประเด็นราคาควรเป็นหน้าที่ของ กสทช.ที่ต้องก ากับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ผู้บริโภค

 การควบรวมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเพราะท าให้ผู้ให้บริการที่เหลืออยู่มีความ
เข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้ให้คุ้มค่ากับการลงทุน 

 การควบรวมส่งผลดีต่อผู้ประกอบการใน Value chain เช่น startup 

 กสทช. ควรมีมาตรการให้บริการขั้นต่ าที่ผู้ให้บริการที่เหลืออยู่ต้องมีให้แก่ผู้บริโภค 
และค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการและส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของรัฐเอง
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กลุ่ม ความเห็น 

 หาก กสทช. มีความกังวลเรื่องอ านาจเหนือตลาดหลังการควบรวม ก็สามารถก าหนด
เงื่อนไขเพ่ิมเติม และให้ผู้ประกอบการในตลาดทุกรายปฏิบัติตามโดยเท่าเทียมกัน 

  

 การไม่ควบรวมจะก่อให้เกิดผลเสีย โดยจะไม่เกิดการแข่งขันที่แท้จริง  และ
ผู้ประกอบการจะยุติหรือยกเลิกการให้บริการ เพราะความแตกต่างระหว่างผู้ให้บริการ
เบอร์1 มีศักยภาพต่างจากผู้ให้บริการรายรองลงมามากเกินไป ผู้ให้บริการรายรองจึงไม่มี
ก าลังในการลงทุน และลงทุนแค่เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อรักษาฐานลูกค้าเท่านั้น

 ทั้งนี ้มีการตั้งขอสังเกตว่าผู้ขอควบรวมมีแนวทางอย่างไรในการจัดการหลังการควบ
รวม เช่น ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ พนักงาน และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

 กสทช. ควรมีหลักเกณฑ์และเงื่อนใขในการควบรวม เพ่ือมิให้เกิดอ านาจเหนือตลาดและ
การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม

  

 สมาคมมีข้อเสนอแนะต่อ กสทช. โดยข้อให้ กสทช.  ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ประกาศของกสทช.อย่างเคร่งครัดภายในกรอบเวลาโดยไม่เลือกปฏิบัติ  เพ่ือประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและไม่กระทบต่อผู้บริโภคทั้งในระยะสั้น  กลาง และ
ยาว

 กสทช. ควรพิจารณาให้รอบด้าน เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการต่างชาติ 

 กสทช. มีกลไกที่จะควบคุมทั้งด้านคุณภาพและราคาอยู่แล้ว ซึ่งกลไกของ  กสทช.เป็น
การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้

3.4 กลุ่มการลงทุน 

ช่องทางที่ 1 แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

  

 ประเด็นแรก หากไม่เกิดการควบรวมจะท าให้เกิดการผูกขาดเพราะว่าปัจจุบันบริษัท 
AWN เป็นผู้น าทางการตลาดอันดับหนึ่งในหลาย ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
ข้อมูล จะเห็นว่าผู้เล่นในตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดและก าไรสูงสุดคือบริษัท AWN หรือ
บริษัทแม่ก็คือ Advance info service ในขณะที่บริษัท True ซึ่งเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่ง
ตลาดอยู่อันดับสองในหลาย ๆ มิติ จะเห็นว่า True มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่ผล
ประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด ขณะที่บริษัท Dtac เป็นบริษัทที่ลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าก็ไม่ได้ลงทุนสอดคล้องเหมือนบริษัทหนึ่งและบริษัทอันดับที่สอง ถ้าบริษัท True ยัง
ลงทุนอยู่แบบนี้แล้วไม่สามารถสร้างผลก าไรได้และมีผลประกอบการขาดทุนโดยตลอด  ก็
คงจะอนุมานได้ว่าในเวลาต่อไปเขาก็คงจะด าเนินธุรกิจไม่ได้ซึ่งกลับกันจะส่งผลให้บริษัท  
AWN ผูกขาด 
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กลุ่ม ความเห็น 

 ประเด็นที่สอง ปัจจุบันประเทศไทยก็อยู่ในการลงทุนในระดับ 5G และในอนาคตก็จะ
เป็น 6G เราค้นพบว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านมาเป็น 5G การลงทุนเรื่องเสาโทรคมนาคมจะต้อง
มีการลงทุนซึ่งสูงมาก

 หาก กสทช. สามารถก ากับดูแลราคาน่าจะเป็นการดีกว่าการที่ท าให้ผู้เล่นแต่ละรายมี
การประหยัดต้นทุน ถ้าบริษัท Dtac และ true ต้องมาลงทุนแข่งขันกันมากคู่กับ AIS แล้ว
ในทุก ๆ ต าแหน่งที่จะต้องมีเสาจะต้องมีเสาสามเสา ถ้าควบรวมแล้วมีสองเสาได้แล้ว
ต้นทุนเค้าลดลง คิดว่าจะส่งผลดีกับผู้บริโภค

3.5 อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ช่องทางที่ 1 แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

  
  
  
  
  

 การควบรวมของ true และ Dtac มองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่า ผู้ให้บริการจะได้มีเงินมา
ลงทุน ถ้ามีเงินมาลงทุนเยอะ ๆ จะเป็นผลดีกับตัวแทนจ าหน่ายและผู้บริโภค

 ถ้าผู้ให้บริการมีเงินลงทุนเยอะโครงข่ายก็จะดีขึ้น สินค้าก็จะเยอะขึ้น

 เห็นด้วยกับ true จะมาร่วมทุนกับ Dtac เพราะในพ้ืนที่บริการส่วนใหญ่จะเป็นเพ่ือน
บ้านที่มาใช้ในบริการส่วนของ Dtac แต่ในพ้ืนที่ที่ดูแลอยู่ก็คือสัญญาณของเครือข่าย true 
จะดีกว่า 

 การรวมระหว่าง true กับ Dtac จะมีประโยชน์มากกว่าส าหรับผู้บริโภคและได้รับสูงสุด 
และท่ีส าคัญเชื่อมั่นว่า กสทช. จะเป็นผู้ก ากับดูแลการจัดการได้ดีในส่วนนี้ 

เห็นด้วยกับการรวมธุรกิจ

 การจัดประชุม public hearing เท่าท่ีดูส่วนมากจะมีก าหนดระยะเวลาประมาณ 30 วนั 
แจ้งล่วงหน้า แต่ในวันนี้ระยะเวลามันเหมือนจะเร่งรัด ท าให้หลายคนที่อยากจะแสดง
ความคิดเห็นแล้วไม่ทราบก็พลาดโอกาสไป ซึ่งอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่แสดงถึงความไม่
โปร่งใส 

 การรับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้มีบทบัญญัติใดที่รองรับ เพราะที่พิจารณาจากคู่มือและ
ประกาศในสิ่งเหล่านี้ไม่มีกฎหมายรองรับ 

 การ focus group มันเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในการเก็บข้อมูลเพ่ือการศึกษาหา
บทสรุป ซึ่งค าถามในการจัดประชุมนี้ก็คือ การควบรวมของสองบริษัทมันมีผลกระทบใน
ด้านใดหรือไม่ ประชาชนได้ประโยชน์หรือไม่ เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือไม่ ยังไม่
สามารถตอบได้ชัดเลย
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กลุ่ม ความเห็น 

 ผู้บรรยายอธิบายถึงความมีนัยส าคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นผลกระทบ ค าว่านัยส าคัญใน
ข้อมูลเชิงการวิจัยคือ significant เพราะฉะนั้นการวิจัยตรงนี้ก็อยากให้เปิดเผยให้ชัดเจน
ว่านัยส าคัญมันมีค่านัยส าคัญมันมีค่าอิทธิพล อยู่ที่เท่าไหร่ มีวิจัยตรงนี้อย่างไร ควรแสดง
ให้ประชาชนให้เข้าใจ แต่ก็ไม่ได้เห็นความชัดเจนตรงนี้ 

 การน าข้อเท็จจริงต่าง ๆ ไม่ว่าจะต่างประเทศหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงหรือกรณีศึกษาอ่ืน 
ๆ มันก็คือข้อเท็จจริง มันไม่ใช่ผลการวิจัยเพราะฉะนั้นในการที่จะตอบค าถามที่เกิดขึ้น
ท่านก็ต้องศึกษาหาข้อสรุปจริง ๆ โดยน าข้อเท็จจริงมาประมวลผล การประมวลของท่าน
จ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะต้องได้ข้อมูลที่อ่ิมตัวในการศึกษาวิจัย แต่ในกรณีนี้
ข้อมูลที่อ่ิมตัวมันก็ไม่ปรากฏว่าเป็นการศึกษาไปในทิศทางใด ข้อเท็จจริงที่ว่ากันที่หลาย
ท่านพูดมาก็เห็นด้วย การเอา fact มาพิจารณา 

 การควบรวมหรือไม่ควบรวมในฐานะประชาชนคนที่ใช้บริการเครือข่ายมือถือต่าง  ๆ 
ไม่ได้ว่าจะควบรวมหรือไม่ แต่สนใจที่ว่าบริการมีคุณภาพและมีค่าบริการที่ถูกหรือไม่ 
เพราะฉะนั้น กสทช. เป็นตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการ มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภค ในการก าหนดมาตรฐานในการให้บริการกับผู้บริโภค อย่างนี้มันถึง
จะเป็นธรรม ไม่ว่าจะมีผู้เล่นหรือผู้แข่งขันในตลาดสักกี่คนกี่ราย 

 การใช้ดุลยพินิจของ กสทช. ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ยึดประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง โดยเสนอแนะให้ค้นหางานวิจัย factor of effecting to the 
service quality หรือ satisfaction ในเรื่องของความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ิมเติมได้

 ผู้ประกอบการทางร้านสามารถลดต้นทุนในการ stock สินค้า จากเดิมที่ทางร้าน stock 
ไว้ 3 ก็อาจจะเหลือ 2 ท าให้มีเงินทุนในการหมุนเวียนในร้าน 

 ส่วนของผู้บริโภค ส่วนตัวใช้บริการของ Dtac ซ่ึง 5G ยังไม่ครอบคลุม แต่ถ้ารวมตัวกันก็
จะสามารถใช้ 5G ที่ดีขึ้นและคาดว่าการรวมกันครั้งนี้ก็จะเป็นผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและก็
ผู้ประกอบการ 
 ถ้า truemove กับ Dtac ได้ร่วมธุรกิจกัน ผู้ใช้บริการของ true และ Dtac ต่างก็จะ
ได้รับบริการที่ครอบคลุมสัญญาณที่เพ่ิมขึ้นจากบางพ้ืนที่ที่มีเพียงแค่สัญญาณของเจ้าใด
เจ้าหนึ่ง 
 เมื่อร่วมธุรกิจกันแล้วคาดว่าจะได้รับสัญญาณในพ้ืนที่ที่มีทั้งสองเจ้าที่มีสัญญาณ  จึงคิด
ว่าหลังร่วมธุรกิจกันแล้วก็จะได้รับบริการที่ดียิ่งข้ึนอย่างแน่นอน

ภาคประชาชน 
  
  

 ได้ผลกระทบจากการทวงหนี้เป็นเท็จ ถ้าประชาชนหลายๆ คน  ได้รับผลกระทบ
เหมือนกัน กสทช. มีการด าเนินการอย่างไร

 ถ้าอ านาจหน้าที่ของ กสทช. มีแค่ไหน ท่านจะช่วยเหลือประชาชนส่งต่อหน่วยงานอ่ืนได้
หรือไม่
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 ตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2561 จะเก่ียวข้องกับอีกสองประกาศ คือ ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกัน
มิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันใน
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 กับประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
ก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2557 

 ประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 เกี่ยวเนื่อง
เพราะว่าประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2561 บอกว่าการรายงานตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวม
ธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2561 ถือเป็นการขออนุญาตตามประกาศ กทช. เรื่อง 
มาตรการเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 ส่วนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.  2557  
เกี่ยวข้องถ้ามีผลกระทบให้ กสทช. มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะส าหรับผู้
มีอ านาจเหนือตลาด 

 ดังนั้นอาจฝากเรียนทางอนุกรรมการให้ไปปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องให้ครบทั้งสาม
ฉบับ จะได้ไม่เกิดความสับสนว่า พิจารณาประกาศฉบับเดียว แต่จริงๆ เวลาพิจารณาต้อง
พิจารณาทั้งสามฉบับส่วนฉบับไหนเกี่ยวข้องโดยตรงก็ด าเนินการไปก่อน

 ฝากส านักงานลองปรับการน าเสนอในรอบหน้าให้ครบถ้วนทุกประกาศ  จะได้ไม่เกิด
ค าถาม

 จากประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2561 มีผลให้ไปยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและ
การถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

 หัวใจส าคัญของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้น
ไขว้ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553ก็คือ เมื่อด าเนินการครบถ้วนแล้ว ต้องได้รับ
อนุญาตจาก กสทช. ก่อนถึงจะมีการควบรวมได้ เมื่อมีการยกเลิกประกาศ กทช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการการควบรวมและการถือหุ้นไขว้ในกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2553 
แล้วมาใช้ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการก ากับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. 2561 เมื่อด าเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการขออนุญาต ก็สามารถมองได้สอง
ประเด็น ในเชิงบวกคือ ส่งเสริมการควบรวมเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ
ประกอบธุรกิจ ถ้ามองในแง่ลบส าหรับผู้ใช้บริการก็คือ ทางเลือกใช้บริการน้อยลง
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 ผลของการควบรวมจากสามเหลือสอง ผู้บริโภคถ้าไม่พอใจที่ใช้อยู่ ก็ต้องไปอีกรายหนึ่ง 
เพราะเหลือแค่สอง และมีข้อกังวลว่าจากสองรายก็อาจจะสามารถควบรวมเหลือหนึ่ง
รายได้ ซึ่ง กสทช. อาจจะแย้งว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าจะเป็นการผูกขาดในตลาด 

 การจัดประชุมวันนี้และต่อไปอีกสองครั้ง กสทช. จะน าความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับการ
ควบรวมไปแก้ไข ก่อนที่จะมีการให้บริการของบริษัทที่ควบรวมหรือไม่ หรือว่าจัดเพ่ือให้
มันครบถ้วนขบวนความตามกฎหมาย

ช่องทางที่ 2 แสดงความคิดเห็นผ่านข้อความใน webex 

  

 จากมุมมองของผู้ให้บริการต่างประเทศเห็นว่าการรวมธุรกิจจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยในด้านของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ

 การรวมธุรกิจจะเป็นการประหยัดต้นทุนการบริหารและการลงทุนในบางภาคส่วน  ซึ่ง
การประหยัดดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการในด้านของคุณภาพการให้บริการ
ต่อไป

ช่องทางที่ 3 แสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์ 

  
  
  
  

 การควบรวมส่งผลต่อการเข้าสู่ตลาดของผู้ให้บริการ MVNO รายใหม่

 การควบรวมท าให้ผู้ให้บริการ MVNO มีทางเลือกน้อยลง เพราะโดยปกติมีเพียงบริษัท 
NT ที่เปิดให้ผู้ประกอบการ MVNO ให้บริการบนคลื่นความถี่ได้ โดยแม้จะมีการก าหนดให้
ผู้ให้บริการ MNO แบ่ง capacity ให้ผู้ประกอบการ MVNO ร้อยละ 10 แต่ผู้ให้บริการ
อย่าง AIS, TRUE, และ Dtac ต่างตั้งก าแพงราคาที่สูงและให้บริการ sub-brand เป็นของ
ตนเอง

 การควบรวมท าให้อ านาจในการต่อรองของผู้ให้บริการ MVNO/MVNA น้อยลง 

  NT จะต้องคืนคลื่นความถี่ 850 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz ให้ กสทช. ในอีก2ปี
ครึ่ง-3ปีนี ้ในขณะที่ยังไม่มีแผนการใดๆกับคลื่นที่เพ่ิงประมูลมาได้ ท าให้มีความไม่แน่นอน
ส าหรับผู้ประกอบการ MVNO

 หากมีการอนุญาตให้ควบรวม สมควรต้องมีมาตรการเฉพาะส าหรับผู้ให้บริการ MVNO 
ด้วย

 การรวมธุรกิจจะท าให้ลูกค้าที่ใช้ Dtac จะสามารถใช้สัญญาณของ TRUE ได้ จึงเป็น
ผลดีต่อผู้บริโภคท่ีอยู่ในพื้นท่ีที่สัญญาณของ Dtacเข้าไม่ถึง

 กสทช. ช่วยคุมราคาอยู่แล้ว จึงไม่น่าเป็นห่วง

 การเข้าถึงสัญญาณเครือข่ายดีขึ้น เสาสัญญาณเพ่ิมมากขึ้น และท าให้ลูกค้า Dtac ได้ใช้
สัญญาณ 5G ของ TRUE ได้ด้วย

 ลูกค้าจะได้ประโยชน์จากจ านวนคลื่นความถี่และแบนด์วิธที่เพ่ิมมากขึ้น สามารถใช้คลื่น
ความถี่ท่ีค่ายเดิมไม่มี ลูกค้า TRUE และ Dtacสามารถใช้คลื่นที่อีกค่ายหนึ่งมีได้
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 มีศูนย์ให้บริการลูกค้าเพ่ิมมากข้ึนหลังการควบรวม

 ลูกค้าของทั้งสองค่ายสามารถใช้สิทธิพิเศษที่อีกค่ายหนึ่งมี เช่น ห้องรับรอง VIP และ
บริการเสริมอ่ืนๆ เช่น อินเทอร์เน็ตบ้าน TRUE ID TRUE VISIONS

 หลังการควบรวม บริษัทที่เกิดใหม่จะมีความสามารถในการแข่งขันใกล้เคียงกับ AIS ท า
ให้การแข่งขันเพ่ิมมากข้ึน ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นและประโยชน์มากขึ้น

 ราคาจะไม่เพ่ิมสูงขึ้นหลังการควบรวม เพราะต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ กสทช.

 ต้นทุนผู้ให้บริการลดลงหลังการควบรวม ท าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการน าเงินทุน
ไปลงทุนในการพัฒนาบริการใหม่

 ผู้บริโภคสามารถใช้บริการของผู้ประกอบการอย่างไม่สะดุด เนื่องจากบริษัทใหม่จะมี
ความแข็งแกร่งในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายมากขึ้น และสามารถรองรับการเติบโตของ
การใช้งานข้อมูลมากขึ้น

 หลังการควบรวม ผู้เล่นทุกรายในตลาดพร้อมปรับตัวเข้าสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีและ
มีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้น มีการสนับสนุนบริษัท Startup รุ่นใหม่ ท าให้ลูกค้าได้รับ
บริการดิจิทอลมากมายในราคาที่ถูกลง

 มีการตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทในตลาดมีการปรับตัวอยู่ตลอด เช่น การควบรวมของ CAT
และTOT การปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ AIS การควบรวมระหว่าง TRUE และ Dtac ก็
เช่นกัน รัฐจึงควรมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มิใช่กีดกันรายใดรายหนึ่ง

 มีข้อเสนอแนะว่ายังอยากให้ผู้ประกอบการแยกซิมของ  TRUE และ Dtac เช่นเดิม 
เพราะสะดวกต่อลูกค้าชาวต่างด้าวมากกว่า โดยลูกค้ากลุ่มนี้คุ้นเคยกับ Dtac มากกว่า

 การควบรวมจะท าให้ผู้ควบรวมมีเงินลงทุนมากขึ้น และน ามาใช้พัฒนาสัญญาณและ
บริการ และจะส่งผลดีต่อตัวแทน เพราะลูกค้าต้องการใช้ซิมสัญญาณดี บริการดี 

 ไม่กระทบต่อการแข่งขัน เพราะมีซิม my ของ CAT อยู่ แต่ไม่ค่อยมีการท าการตลาด

ประชาชน 
  
  

 การรวมธุรกิจท าให้เกิดการผูกขาด ไม่มีตัวเลือกให้กับประชาชน สินค้าที่เกี่ยวข้องราคา
สูงขึ้น

 การรวมธุรกิจท าให้ผู้ขอควบรวมมีจ านวนผู้ใช้บริการมากกว่า AIS ท าให้ผู้ให้บริการที่
รวมธุรกิจมีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าและมีอ านาจเหนือคู่แข่ง 

 จ านวนคู่แข่งที่น้อยลงท าให้การก าหนดราคาไร้คู่แข่ง มิใช่การแข่งขันโดยเสรี

 การรวมธุรกิจท าให้เกิดการผูกขาด มีผู้เล่นรายใหญ่เพียง 2 ราย ประชาชนจะถูกเอา
เปรียบ 

 กสทช.ควรให้มีผู้เล่นหลายรายและเกิดการแข่งขัน ประชาชนจึงจะได้ประโยชน์
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 ที่ผ่านมา ผู้ขอควบรวมรายหนึ่งมีการด าเนินธุรกิจแบบผูกขาด กีดกัน กินรวบในตลาด
อ่ืน ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเติบโตหรือแข่งขันได้ 

 แนะน าให้ กสทช. ท าวิจัยพร้อมประชาพิจารณ์ เพ่ือรับฟังเสียงส่วนใหญ่ของผู้บริโภค

 นอกจากผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยและประชนแล้ว  กสทช. จะได้รับ
ผลกระทบจากการแข่งขันที่น้อยลงในการประมูลคลื่น ท าให้รัฐมีรายได้น้อยลงได้

 หากมีการควบรวม ผู้บริโภคจะต้องรับภาระมากข้ึน
 ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก คุณภาพจะแย่ลงเพราะขาดการแข่งขัน

 ข้ออ้างเรื่อง OTT กับ  startup ไม่สามารถน ามาเป็นขออ้างในการรวมธุรกิจได้

 การควบรวมท าให้มีความครอบคลุมด้านสัญญาณมากขึ้น ผู้บริโภคไม่จ าเป็นต้องย้าย
ค่ายเพราะข้อจ ากัดด้านสัญญาณอีก

 ผู้แสดงความเห็นตั้งข้อสังเกตมายัง กสทช. ว่าการควบรวมอาจขัดต่อหลักการและ
สัญญาในการจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช. โดยการควบรวมอาจขัดต่อหลักการประมูล
คลื่น การบริหารงานของเอกชนอาจผิดต่อสัญญา ซึ่งเอกชนต้องคืนคลื่นความถี่และชดใช้
ค่าเสียหาย หรือควรมีการคืนคลื่นความถ่ีและเปิดประมูลใหม่

 การควบรวมท าให้เหลือผู้ให้บริการรายใหญ่เพียง2ราย ท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกน้อยลง

 หากในอนาคตมีการควบรวมอีก จะเหลือผู้ให้บริการรายใหญ่เพียงรายเดียว

 มีค าถามฝากถึง กสทช. เรื่องแนวทางการน าความเห็นในการประชุมไปใช้ หรือจัดการ
ประชุมให้ครบถ้วนตามกระบวนการเท่านั้น

ช่องทางที ่4 แสดงความคิดเห็นผ่าน facebook 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 กสทช. บังคับให้ OTT จ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ TRUE Dtac AIS ได้หรือไม่ ใน
ฐานะใช้โครงข่าย

 ดูจากภาพ (น าเสนอในที่ประชุม) ก็สมควรให้รวมธุรกิจ จะได้สู้กับ AIS ได้อย่าง
สมน้ าสมเนื้อ

 ไม่กังวลว่าหลังควบรวมจะมีผลกระทบท าให้ราคาค่าบริการสูงขึ้น เพราะมี กสทช. 
ก ากับดูแลอยู่ และยังมี AIS เป็นคู่แข่ง ถ้าข้ึนราคา ผู้ใช้บริการยังมีทางเลือกไปใช้ AIS ได้

 รวมธุรกิจกันก็ดี น่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดข้ึนจากการลงทุนร่วมกัน 

 เป็นผู้ใช้บริการ Dtac อยากให้รวมธุรกิจกัน

 ประเด็นที่คิดว่าเหลือผู้เล่น 2 รายจะไม่เกิดการแข่งขัน ไม่จริงเสมอไป 

 ยกตัวอย่างตลาด CPU มีผู้เล่นเหลือแค่ intel และ AMD
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 ตลาด VGA มีผู้เล่นเหลือแค่ Nvidia และ Radeon ก็ยังสามารถแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง และไม่ใช่เพียงแข่งขันในประเทศ แต่แข่งขันกันในระดับโลก 

 ค่าประมูลของประเทศไทยแพงที่สุดในโลก ผู้เล่นรายใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ คนที่
ครองตลาดก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้น ผิดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรก พอผู้ประกอบการจะปรับตัว 
กสทช. ก็มีข้อจ ากัดมากมาย เหมือนถ่วงไม่ให้ผู้ประกอบการเดินหน้าได้ 

 ถ้าไม่อนุญาตให้รวมธุรกิจ สุดท้าย Dtac คงต้องถอนตัวออกจากตลาดเหมือนบริษัท
ต่างชาติรายอื่น

 การแข่งขันที่มีผู้ เล่นมากรายก็ดี  แต่ควรพิจารณาคุณภาพการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการด้วย หากมีผู้น าตลาดที่ใหญ่มาก ผู้ประกอบการระดับรองคงไม่อยากสู้ ท า
ให้ไม่ลงทุนเพ่ิม หรือลงทุนแค่เพียงรักษาฐานลูกค้าไว้เท่านั้น

 ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จะกลายเป็น Duopoly คือมีผู้ให้บริการรายใหญ่สองราย 
จากเดิมท่ีมีผู้ให้บริการรายใหญ่เพียงรายเดียว

 ในฐานะลูกค้า Dtac หวังว่าการควบรวมจะท าให้บริการและสัญญาณของ Dtac ดี
ขึ้น

 จากสถานการณ์เศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และผู้ ประกอบการที่มา
ใช้ประโยชน์บนโครงข่ายโทรคมนาคม เช่น กลุ่ม OTT ท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว จึง
เห็นด้วยกับการรวมธุรกิจที่ TRUE และDtac พยายามปรับตัวเพ่ือให้สามารถประกอบ
ธุรกิจต่อไปได้ และคาดหวังว่าการพัฒนาระบบดิจิทัลจะท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่

 การรวมธุรกิจท าให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น จะดีต่ออุตสาหกรรมทั้ง ระบบ ไม่ใช่
แค่ผู้บริโภคหรือแค่ในมิติเรื่องราคาเท่านั้น

 การรวมธุรกิจจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของสตาร์ทอัพหรือธุรกิจรายเล็ก

 หากพิจารณาภาพกว้างในตลาดโลก อุตสาหกรรมเทคโนโลยีแค่ช้าไปแค่วันเดียวก็
โดนคู่แข่งน าหน้าแล้ว ดังนั้น กสทช. ต้องคิดให้ถี่ถ้วน ควรส่งเสริมไม่ใช่ขัดขวางการลงทุน 
เพราะวันนี้คู่แข่งประเทศไทยไม่ใช่คนไทยด้วยกัน แต่คือต่างชาติ

 ประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางดิจิทัลคงเป็นไปได้ยาก หากรัฐบาลไม่ช่วยปลด
ล็อคขีดจ ากัดของผู้ประกอบการในส่วนนี้ เพราะ OTT นับวันจะ ใหญ่โตขึ้นเรื่อย ๆ และ
ได้ Big Data ของคนไทย

 การควบรวมท าให้เหลือผู้เล่นรายใหญ่สองราย อาจเกิดการฮั้วราคากันได้

 ถ้าเหลือผู้ให้บริการเพียง 2 ราย ท าให้ผู้บริโภคไม่สามารถต่อรองกับผู้ให้บริการได้ 

 ถ้าคุณภาพบริการลดลง มีการบังคับขายพ่วง แพ็กเกจไม่เป็นประโยชน์ เพราะมีผู้ให้
บริการเหลือเพียง 2 ราย กสทช. จะท าอย่างไร และประชาชนสามารถเรียกร้องจากใครได้
บ้าง 

 ตอนนี้ตัวเลือกผู้ให้บริการก็เหลือน้อยแล้ว ควรปล่อยให้มีการรวมธุรกิจหรือ
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 จ านวนผู้ประกอบการ ยิ่งมีมากรายก็ยิ่งดีต่อลูกค้า

 การแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายเหลือน้อยราย ผู้บริโภคได้ประโยชน์อะไร 

 ถ้าควบรวบธุรกิจได้ง่ายแบบนี้ มีแต่ข้อเสียต่อผู้บริโภค แทนที่จะลดค่าครองชีพหรือ
มีการแข่งขันกันด้านราคา

 แทนที่จะสนับสนุนให้มีผู้เล่นเข้ามาในตลาดมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่กลับปล่อยให้มีการควบรวมกิจการ 

 กสทช. จะรับผิดชอบอย่างไร หากควบรวมแล้วท าให้ตลาดโทรคมนาคมไทยถอย
หลังไปเหมือนปี 2547 ที่มีผู้ให้บริการ 2 ราย การแข่งขันน้อย บริการไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ 

 วิธีพัฒนาที่ดีที่สุด คือการเปิดกว้างสนามแข่งขัน ไม่ใช่สนับสนุนการผูกขาด 

 ไม่อยากให้ควบรวม เพราะทางเลือกจะน้อยลง กลายเป็นการผูกขาด ประชาชน
ไม่ได้ประโยชน์

 ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกใช้สินค้าและบริการ ดังนั้น บริการควรมีความหลากหลาย 

 ไม่อยากให้ควบรวมเพราะทางเลือกจะเหลือน้อยลง กลายเป็นผูกขาด ประชาชน
ไม่ได้ประโยชน์

 ผลการศึกษาใน 25 ประเทศ พบว่าเมื่อผู้เล่นลดลง จะท าให้ราคาค่าบริการสูงขึ้น
ร้อยละ 20

 ควบรวม = ผูกขาด

 การควบรวมธุรกิจสามารถท าได้ถ้าเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค แต่การควบรวมครั้งนี้ 
ท าให้เกิดการผูกขาด เหลือผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาดแค่ 2 ราย 

 ที่ผ่านมา พบปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล หากมีการควบรวมจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างมากในการน าข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงไม่ควรให้ควบรวมในครั้งนี้ 

 ร้านค้าขายซิม บัตรเติมเงิน ก็จะไม่มีอ านาจต่อรองกับผู้ประกอบการ 

 ไม่เห็นด้วย เพราะผู้เสนอขอควบรวมเป็นเจ้าของธุรกิจหลายประเภท ธุรกิจสื่อสาร
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินชีวิตและธุรกิจ การควบรวมส่งผลโดยตรงต่อการ
แข่งขันโดยรวม ท าให้คุณภาพบริการแย่ลง ประชาชนไม่มีทางเลือก และไม่มีโอกาสที่ผู้
แข่งขันรายใหม่จะเข้าสู่ตลาดได้ 

 ถ้าเหลือผู้ประกอบการ 2 ราย จะท าให้เงินประมูลเข้ารัฐน้อยลง ถ้ามีผู้ประกอบการ 
3 ราย จะแข่งขันกันประมูลมากกว่า

 เป็นคู่ค้ากับ TRUE/CP ถูกเอาเปรียบตลอด ทั้งจ่ายเงินช้า ลดเงิน เพ่ิมงาน 
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 ส่วน Dtac ตรงไปตรงมา รักษาสัญญา 
 การเอา 2 คนมารวมกัน คนดีก็จะกลายเป็นคนร้าย สังคมไทยต้องการอย่างนี้หรือ

 การควบรวมท าให้เกิดบริการที่ดีขึ้นได้อย่างไร มีแต่ราคาแพงขึ้น บริการแย่ลง 

 การมีผู้ค้ามากรายย่อมเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น กสทช.  จะเห็นแก่
ประชาชนหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ของนักธุรกิจ

 HHI คือ ดัชนีชี้วัดการผูกขาดหรือการกระจุกตัวกันของผู้เล่นในตลาดใดตลาดหนึ่ง  
กรณีนี้ถ้าควบรวมกันส าเร็จ ค่า HHI พุ่งเกินพิกัดค าว่าผูกขาดไป

 ตอน NT (CAT กับ TOT รวมกัน) ท าให้ดัชนีค่า HHI ดีดตัวอยู่ที่ 3429 และถ้าหาก 
TRUE และ Dtac รวมธุรกิจกัน คาดว่าค่า HHI จะพุ่งสูงถึง 4706

 ถ้าเหลือผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่ อย่าหวังว่าเศรษฐกิจจะเติบโต ผู้เล่นรายใหม่ไม่มีวัน
เข้าสู่ตลาดได้แน่นอน

ประเด็นทั่วไป 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ประกาศเรื่องควบรวม มีการก าหนดเวลาไว้ชัดเจน ถ้า กสทช. ไม่ปฏิบัติตามถือว่า
ผิดหรือไม่ 

  ผู้เล่นรายใหม่เข้ามาไม่ได้เนื่องจากถูกสกัดตั้งแต่ราคาใบอนุญาตที่  กสทช. ตั้งขึ้น
มาแล้ว แพงมาก รายใหม่นอกจากเข้ามาในรูปแบบ MVNO แล้ว ก็ไม่น่าจะมีใครจ่ายไหว

  ผู้เล่นรายใหม่เกิดยาก เพราะอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ถ้าทุนไม่หนาพอ ก็จะสู้ยาก 
ดังนั้น ควรสนับสนุนให้ NT เข้าสู่การแข่งขันให้ได้ เพราะมีความพร้อมอยู่แล้ว และถือ
ครองคลื่นความถี่จ านวนมาก 

 การพิจารณาเลขหมายโทรศัพท์ที่ active ต้องพิจารณาลึกลงไป เนื่องจากบางเลข
หมายมีการเปิด แต่ไม่ใช้งาน ก็ไม่ได้สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ  ดังนั้น ไม่ควรวัดจาก
จ านวนเลขหมายโทรศัพท์ แต่ควรวัดจากการจัดเก็บรายได้

  หาก TRUE และ Dtac รวมธุรกิจกันได้จริง กว่าจะฟอร์มทีมได้คงอีกประมาณ 2-3 
ปี ซึ่งตอนนั้น กสทช. คงประกาศประมูล 6G คงมีแต่ AIS ที่มีทุนมากพอที่จะเข้าร่วม
ประมูล กลายเป็นแข่งขันคนเดียวเป็นผู้ครองตลาด ดังนั้น กสทช. ควรค านึงถึงด้านการ
แข่งขันในอนาคตด้วย

  การฮ้ัวราคา จะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ กสทช. ที่จะควบคุม และ AIS จะเล่นด้วย
หรือไม่ ถ้า AIS ไม่ร่วมด้วย การแข่งขันน่าจะดุเดือดขึ้น เพราะมีศักยภาพระดับเดียวกัน 
แต่หวังว่าจะไม่เกิดการฮ้ัวขึ้น

  อยากให้โฟกัสธุรกิจที่ TRUE และ Dtac จะรวมกันให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้าง และ
โฟกัสเจาะจงเฉพาะที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรง ไม่ควรกล่าวถึงธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากท าให้ผู้ที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงเพียงพอเกิดความเข้าใจผิดได้
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กลุ่ม ความเห็น 

 เสนอให้ ส านักงาน กสทช. แสดงตัวเลขค่า HHI เปรียบเทียบก่อนหลังรวมธุรกิจใน
แต่ละตลาดด้วย

  ประเด็นที่ควรพิจารณาควรเน้นเรื่องการออกมาตรการอย่างไรมากกว่าการแสดง
ความเห็นว่าไม่ให้ควบรวม เนื่องจากกฎหมายไม่สามารถห้ามได้ 

  ขอให้ทาง กสทช. สรุปภาพรวมของใบอนุญาต คลื่นความถี่ที่ครอบครอง ทั้งก่อน
และหลังการควบรวม และถ้ามีการประมูลใบอนุญาตใหม่ การแข่งขันในการประมูลก่อน
และหลังควบรวมจะเป็นอย่างไร ผลประโยชน์ที่รัฐและประชาชนได้รับเป็นอย่างไร

  เรื่องจ านวนผู้ประกอบการลดลงหรือการเข้าสู่ตลาดได้ยาก ไม่ใช่ความรับผิดชอบ
ของเอกชนหรือผู้ประกอบการ ควรเป็นหน้าที่ของ กสทช. หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ภาครัฐที่
ต้องมีวิธีการท าให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขึ้น ลดอุปสรรคการเข้าสู่ตลาด
ในเรื่องต้นทุน

  ประกาศ กสทช. เรื่องมาตรการรวมธุรกิจฯ ปี 61 ใช้ตอนควบรวม CAT และ TOT 
แต่พอ TRUE และ Dtac จะควบรวมกัน ถ้าจะมาแก้ไขประกาศต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน 
เพราะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเดียวกัน

 


